

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 06 /HĐT

Về việc báo cáo hoạt động của Hội
đồng Đại học Đà Nẵng và Hội đồng
trường Trường Đại học Kinh tế-
Đại học Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng, Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng, Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Công văn số 01/HĐĐH ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng, kính đề nghị Trường các đơn vị trong toàn trường thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến báo cáo hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng và hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Kinh tế đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị (Báo cáo đính kèm)

2. Tổng hợp ý kiến của viên chức trong đơn vị (nếu có) liên quan đến hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng và Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và gửi bản cứng và bản mềm về Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 08/02/2023. Bản mềm gửi về hộp thư điện tử tochuc-hanhchinh@due.edu.vn

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCHC

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH



PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM HỌC 2021-2022**
(Kèm theo Công văn số 06 /HĐT ngày 18/01/2023)

Thực hiện kế hoạch làm việc năm học của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (Trường ĐHTK) và những yêu cầu trong khoản 10, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học, Hội đồng Trường ĐHTK báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2021- 2022 như sau:

1. Tình hình của hội đồng trường

Hội đồng trường của Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 có 15 thành viên, với cơ cấu nhân sự tuân theo qui định của Luật sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục đại học (Luật 34). Theo đó:

- Số thành viên ngoài trường 5 thành viên, gồm 1 thành viên là đại diện Đại học Đà Nẵng và 4 thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Số lượng thành viên trong trường là 10 thành viên, trong đó các thành viên đương nhiên là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn và đại diện người học.

- Đầu năm 2022, do một thành viên là đại diện người học tốt nghiệp nên Đảng ủy, Hội đồng trường đã tiến hành các bước cần thiết để thay thế thành viên đại diện người học. Hiện tại, sinh viên Nguyễn Thị Thanh Bích lớp 45K1.1 là thành viên đại diện người học trong Hội đồng trường của Trường ĐHTK.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng trường

Theo qui chế làm việc của Hội đồng trường, hàng quý Hội đồng trường đều có một phiên họp định kỳ để nghe Hiệu trưởng báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường trong quý và thảo luận, ban hành quyết nghị liên quan đến các mặt hoạt động của nhà trường trong quý và năm học. Tính từ lần Đại hội cán bộ viên chức năm học 2021-2022, Hội đồng trường đã có 4 phiên họp với các nội dung chính như sau:

- Về công tác nhân sự: Hội đồng trường đã bầu và ra quyết nghị bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng vào quý 2 năm 2022; ra quyết nghị thôi chức danh kế toán trưởng do nghỉ công tác và bổ nhiệm kế toán trưởng mới theo qui trình bổ nhiệm nhân sự



hiện hành. Qua đó, hoạt động điều hành của Nhà trường được tăng cường nhân sự quản lý liên quan đến công tác tài chính và các mảng công tác khác. Hội đồng trường cũng đã thông qua Chính sách tuyển dụng nhân sự năm 2022 và tiến hành kiểm điểm, phân loại viên chức quản lý đối với Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhà trường, thực hiện xếp loại viên chức đối với các Phó hiệu trưởng và Kế toán trưởng.

- Về công tác đào tạo: Hội đồng trường đã thông qua Chính sách tuyển sinh năm học 2022 với qui mô tuyển sinh là 3.100 sinh viên, trong đó có chủ trương mở ngành mới (Fintech) và Chương trình đào tạo tiếng Anh đối với ngành Kinh doanh quốc tế

- Về công tác tài chính và đầu tư: Hội đồng trường đã thông qua báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm 2021, thảo luận và ban hành quyết nghị liên quan đến Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2026 theo tinh thần Nghị định 60 của Chính phủ, theo đó Trường Đại học học Kinh tế tiếp tục là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư (Đơn vị tự chủ nhóm 1); phê duyệt kế hoạch tài chính, chính sách đầu tư, mua sắm, sửa chữa năm 2022 và chính sách học phí năm 2022.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng trường

Công tác giám sát của hội đồng trường được thực hiện qua giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ. Với công tác giám sát thường xuyên, tại các phiên họp giao ban và phiên họp quan trọng khác liên quan đến công tác nhân sự, đào tạo, NCKH và HTQT, đảm bảo chất lượng, Chủ tịch Hội đồng trường đều được Hiệu trưởng mời tham dự, qua đó nắm bắt thông tin về tình hình triển khai, thực hiện các quyết nghị mà Hội đồng trường đã thông qua.

Với công tác giám sát định kỳ, tại phiên họp hàng quý, Hiệu trưởng nhà trường đều báo cáo các thành viên về tình hình hoạt động của Trường, trong đó có các nội dung liên quan đến thực hiện nghị quyết ở các phiên trước đó. Tại phiên họp cuối năm, tổ chuyên môn của Hội đồng trường sẽ báo cáo trước hội đồng về tình hình thực hiện nghị quyết hàng năm. Năm 2022, về cơ bản các hoạt động liên quan đến công tác nhân sự, đào tạo, tài chính, học phí và hỗ trợ sinh viên, đầu tư và sửa chữa đều đã và đang được triển khai.

- Đối với công tác đào tạo, Nhà trường đã tuyển sinh đạt chỉ tiêu như đã công bố, đã mở ngành mới (Fintech) và tuyển sinh khoảng 50 sinh viên cho khoá đầu tiên. Chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh đối với ngành Kinh doanh quốc tế cũng đã được triển khai với hơn 50 sinh viên.


- Đối với công tác tài chính, Nhà trường đã ban hành thông báo học phí cho các hệ đào tạo đúng với chính sách học phí đã được Hội đồng trường thông qua. Các chính sách hỗ trợ cho người học cũng đã được triển khai.

- Đối với công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa: do việc thực hiện các dự án phải tuân theo các quy định của Nhà nước nên việc triển khai các dự án không thể tiến hành ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 11/2022 thì các dự án lớn như đầu tư trang bị văn phòng các khoa, cải tạo ký túc xá, phòng nước khu A, phòng học khu E và các hoạt động khác đã và đang triển khai.

- Đối với công tác tuyển dụng nhân sự, nhà trường đã tiến hành tuyển dụng 02 đợt, tuân theo các quy định tuyển dụng viên chức. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay (11/2022) thì số lượng giảng viên được tuyển dụng chưa đạt được như kỳ vọng.

Qua giám sát các hoạt động của Nhà trường, Hội đồng trường nhận thấy các hoạt động điều hành của Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của hội đồng. Đồng thời, trong quá trình triển khai luôn bám sát những thay đổi của chế độ của nhà nước, các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ kết quả hoạt động của Hội đồng trường trong năm học 2021-2022.

Trân trọng./ 

**TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
CHỦ TỊCH**



PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên